



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๐๘๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเอวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
 ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทม. ร่วมประชุม นายกรัฐมนตรื หารือโครงการ เชื่อมสวน สาธารณะ เบญจกิติ- สวนลุมพินี	มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา siamrath khaosod thaipost matichon prachachat mcot ch๗ pptvhd๓๖ mcot naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติ กับสวนลุมพินี โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่า กทม.รับผิดชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของสะพานเขียวที่เชื่อมระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการ คาดจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี นอกจากนี้ กทม.รับผิดชอบการปรับปรุงทางเชื่อมบริเวณซอยสุขุมวิท ๑๐ และจะพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสวนลุมพินีซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากคณะผู้บริหาร กทม.ชุดที่แล้ว มาใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเชื่อมโยงสวนเบญจกิติ โดยจะปรับปรุงทางลงสะพานเขียวที่มีสภาพแคบ รวมถึงปรับปรุงทางเดินและทางวิ่ง รวมถึงห้องสุขาภายในสวนลุมพินีด้วย	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเชื่อมสวนสาธารณะสวนเบญจกิติ-สวนลุมพินี	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานเขียวตามโครงการเชื่อมสวนสาธารณะสวนเบญจกิติ-สวนลุมพินี
๒	กทม.จับมือ กระทรวง ดิจิทัลฯ และ กสทช.เตรียม ตัดสายสื่อสาร ที่ไม่ใช้ ตั้งเป้าหมาย ๘๐๐ กม. ใน ๑๖ เขต	มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา matichon mcot siamrath dailynews thairath innnews matichon thainews nationtv mgronline topnews thaipost innews prachachat newtv thaipost bbc innnews komchadluek ch๓plus themomentum mcot thestandard thaipbs matichon banmuang	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมกับนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารลงดินในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า เบื้องต้นจะตัดสายตาย หรือสายที่ไม่ใช้แล้วบนเสาไฟก่อนระยะทาง ๘๐๐ กิโลเมตร โดยให้เริ่มดำเนินการได้ทันที ครอบคลุม ๑๖ เขต ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน และเริ่มเห็นภาพการทำงานในเดือน ส.ค.๖๕ ซึ่งการรื้อถอนตัดสายนั้น ผู้ประกอบการสายสื่อสารต้องดำเนินการเอง - ส่วนความสำเร็จหน้าโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ผ่านท่อร้อยสายเดิมของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ที่คิดค่าเช่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท สัญญา ๓๐ ปี ที่ผ่านมาไม่มีเอกชนมาเช่า เพื่อนำสายลงดิน ทำให้ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน โดยคณะกรรมการบริหาร KT ชุดใหม่ ที่มีนายธทอง จันทรางศุ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการทบทวนราคาใหม่ให้เหมาะสม ไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการ โดยจะตั้งคณะทำงานมีตัวแทนจาก กทม. กสทช. KT บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมหารือ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหาข้อสรุปแนวทางจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	- สำนักการโยธาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและการดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบของเมืองและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	ผ.กท.เตรียมเปิดสัญญา รถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้ ปชช.ทราบตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	ไทยรัฐ ไทยโพสต์ khaosod kaphoon thebangkokinsight ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กท. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า จะหารือในรายละเอียดเชิงลึกร่วมกันระหว่างบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (KT) กับบริษัทเอกชน ส่วน กทท. ต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักตามที่นายกศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.กระทรวงคมนาคม ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ โดยมี ๓ ส่วน คือ หนึ่งระหว่าง กทท.กับรัฐ หนึ่งค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และหนึ่งค่าเดินรถ โดยเฉพาะสัญญาที่ ๒ ที่ต้องพิจารณาว่าสัญญาจ้างปีที่เอสเดินรถส่วนต่อขยายปี ๒๕๗๒-๒๕๘๕ ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบต้องทำให้ครบก่อนเริ่มจ่ายหนี้ - กทท.ต้องการเปิดเผยสัญญาสัมปทานให้ประชาชนทราบ แต่ต้องพิจารณาเรื่องกฎหมายให้ชัดเจนก่อน เพราะสัญญาระบุห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่กฎหมายบังคับ หรือองค์กรผู้บริโภคร้องขอ โดยจะอ้างอิง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ	<u>ด้านบวก</u> - เปิดเผยสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อความโปร่งใสตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ - หารือการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สิน และค่าจ้างเดินรถตามแผนระยะสั้น	- สำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพิจารณาสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว รวมทั้งข้อสรุปการจัดเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย
๔	กทท.ประกาศห้ามขายกัญชาในที่สาธารณะ	แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ naewna innews khaosod thestandard ch๗ matichonweekly prachachat isranews dailynews siamrath komchadluek matichon amarintv chmplus khao๒๔h	- นายจกกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทท. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทท. ถึงเรื่องผลกระทบจากกฎหมายกัญชาเสรี และการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากกัญชาว่า ได้กำชับให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย โดย กทท.ยึดแนวทางตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นหลัก กรณีในที่สาธารณะ ผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอย จะขึ้นลงทะเบียนกับสำนักงานเขต และต้องขายตามประเภทที่ขึ้นทะเบียนไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าได้ หากจะขายอย่างอื่นต้องแจ้งขออนุญาตกับคณะกรรมการของเขตก่อน ดังนั้น หากมีการขายกัญชา กัญชง หรือใบกระท่อม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ใบกระท่อม ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมด ไม่สามารถขายได้ในที่สาธารณะ โดยได้สั่งการเทศกิจทั้ง ๕๐ เขต ลงพื้นที่ตรวจตรา โดยเฉพาะรอบบริเวณโรงเรียนต้องไม่มีการขาย เพราะเป็นนโยบายของ ผ.กทท.	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการควบคุมการขายกัญชาในที่สาธารณะตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการควบคุมการขายกัญชาในที่สาธารณะตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ.๒๕๓๕ ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
๕	กทท.เตรียมแก้ไขข้อบัญญัติค่าตอบแทน	แนวหน้า มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ matichon dailynews thairath naewna prachachat	- นายจกกพันธุ์ ผิวงาม รว.กทท. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทท. ว่าที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการพิจารณาเพิ่มเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานกวาด จากนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทท. ที่ต้องการให้สวัสดิการพนักงานกวาด ซึ่งตามข้อบัญญัติ กทท. เรื่องค่าตอบแทน พ.ศ.	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงข้อบัญญัติ กทท. เรื่องค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๖ เพิ่มเงินค่าตอบแทนสำหรับ	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงข้อบัญญัติ กทท.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	คณงานกวาด	workpointtoday mgronline chmplus matichonweekly thansettakij mgronline thestandard chmplus thebangkokinsight siamrath	๒๕๕๖ กำหนดไว้ว่าค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้สามารถนำมาให้ค่าตอบแทนคณงานเก็บขนมูลฝอยและคณงานเก็บสิ่งปฏิกูล ยังขาดกลุ่มของคณงานกวาด ซึ่งได้ให้สำนักสิ่งแวดล้อมศึกษาข้อบัญญัติดังกล่าวและปรับแก้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม อยู่ระหว่างร่างแก้ไข เมื่อเสร็จจะส่งให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาและส่งต่อคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนเสนอ ผว. กทม.พิจารณาตามลำดับต่อไป	พนักงานกวาดของ กทม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน	เรื่องค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานกวาดของ กทม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
๖	กทม.เปิด ๕ มาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียน	matichon mgronline prachachat innews	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า กทม.กำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนนอกสังกัด โดย พล.ต.อ.อดิศักดิ์ สุขุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม. ได้เสนอ ๕ มาตรการ เพื่อดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย (๑) ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้เปลี่ยนทันที รวมทั้งให้จัดทิศทางมุมกล้องและความคมชัดของกล้องให้เหมาะสม (๒) ไฟฟ้าส่องสว่าง และตัดไม้กิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัย บดบังไฟและกล้อง CCTV ตัดให้เรียบร้อย (๓) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยรอบบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น. (๔) จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดช่วยดูแลสอดส่องเป็นหูเป็นตา รวมทั้งร่วมกับตำรวจอบรมซักซ้อมปฏิบัติการดูแลความปลอดภัย และ (๕) เน้นการทำงานกับทุกกลุ่มเพื่อป้องกันเหตุโดยเฉพาะพื้นที่รกร้าง ซึ่งปัจจุบันมีจุดเสี่ยงที่สำรวจทั่วกรุงเทพฯ ๔๖๓ จุด	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักเทศกิจ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ และปรับปรุงจุดเสี่ยง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
๗	สภา.กทม. เตรียมถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี	แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ thairath voicetv innews isranews siamrath naewna prachachat matichon	- น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ โฆษกสภา กทม. กล่าวว่า ในการประชุมสภา กทม. สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ ก.ค.นี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกรอบ ๘ ปี ที่สภา กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง จะมีการประชุมเรื่องสำคัญที่จะพิจารณาคือ ร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นครั้งแรก สภา กทม.จึงถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ ส.ก.ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในการอภิปราย ทั้งคดีแพ่งและอาญา ในการกล่าวถึงบุคคลที่ ๓ จึงขอให้ฝ่ายบริหารระมัดระวังคำพูดถึงการกล่าวถึงบุคคลที่สาม	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	๒๕๖๕		<p>- นอกจากนี้ สภา กทม.ขอให้ฝ่ายบริหารให้โอกาสทุกหน่วยงาน เปิดสัญญาจ้างโครงการต่าง ๆ ย้อนหลัง เพื่อให้สภา กทม.ตรวจสอบย้อนหลัง และนำไปเทียบเคียงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กทม.ปี ๒๕๖๖ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สืบเนื่องจาก ผว.กทม.มีนโยบายการเปิดสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพื่อตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งสภา กทม. จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภา กทม.ด้วย ส่วนการรับโอนหนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อปี ๒๕๖๔ สภา กทม.ในสมัยนั้นมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติ กทม.เรื่องการกู้เงิน เพื่อใช้ในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จึงหมายความว่ายังไม่มีกรรับหนี้ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น สภา กทม.ในสมัยนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมหารือและพิจารณาใหม่อีกครั้ง</p>		ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเมืองของ กทม.
๘	<p>นายรัฐมนตรี ชื่นชมเว็บไซต์ ท่องเที่ยว ยกกรุงเทพฯ อันดับหนึ่ง Best Cities in Southeast Asia</p>	<p>thai-post thaigov naewna mgronline thebangkokinsight today. line.me khao๒๔h thethaiger</p>	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีความยินดีกรณีเว็บไซต์ท่องเที่ยว Travel + Leisure ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ได้คะแนนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Cities in Southeast Asia ๒๐๒๒) ด้านเกาะภูเก็ตและเกาะสมุย เป็นเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best Islands in Southeast Asia ๒๐๒๒) ในอันดับ ๑ และ อันดับ ๒ ตามลำดับ โดยขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินนโยบายของรัฐบาลได้สำเร็จ ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ทำให้ไทยมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ โดยเฉพาะนโยบาย Sandbox ของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัว โดยให้เกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวและขยายไปในพื้นที่อื่น ๆ ตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ช่วยทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น และประเทศไทยยังรักษากระแสความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน</p>